
รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ครั้งท่ี 8/2561  

เม่ือวันพุธท่ี 22 สิงหาคม 2561  
ณ หอง VDO Conference ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

…………………………………… 
ผูมาประชุม  

1. ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ   สํานักงานคณบดี  
2. รองศาสตราจารย ดร.นพดล  ตั้งภักดี โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน   
3. นายวิทวัส ตันหยง     ภาคจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี   
4. นางสาวสาธนี อินอุนโชติ   ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน    
5. นางเนตรฟา รักมณี   ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน     
6. นายพงษรุจน รัฐประเสริฐ                     ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว      
7. นางสาวสุนิศา เขียวขวาง   ภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน    
8. นายพีรพล ชูสงแสง   ภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม  
9. นางจารุฉัตต บุญนะโชติ                        ภาควิชาพยาธิวทิยาเขตรอน  
10. นายคมชลัช ทวีเสนียพิชญ Center of Excellence for Biomedical and Public Health Informatics  
11. นางสาวขวัญจิตต บุญหา   Center of Excellence for Antibody Research 
12. นายจิรภัทร คนเจน   สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร   
13. นายสําเริง พรหมมงคล   สํานักงานบริหารการศึกษา      
14. นายสมพล ศรีจันทรา   หนวยประชาสัมพันธ         
15. นางพนมเปน ศรีประดิษฐ   หนวยประชาสัมพันธ  
16. นางชัญญชนพร อภิพรเศรษฐชัย  งานคลัง     
17. นางสาวสุดาลักษณ กิจจาปญญากุล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
18. นางสาวศิริอรุณ แซโซว   งานบริหารธุรการ       
19. นายเสวก ชมม่ิง    งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  
20. นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง                            งานกายภาพและสิ่งแวดลอม 
21. นายชาลี กริ่มใจ    งานกายภาพและสิ่งแวดลอม    
22. นายสัญญา มณีบุญยัง   งานกายภาพและสิ่งแวดลอม    

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวพุทรา ชลสวัสดิ์   โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน   (ติดภารกิจ) 
2. นางปยธิดา รุงมัจฉา   โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน   (ติดภารกิจ) 
3. นางจันทรแรม ทองอัมพร   โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน   (ติดภารกิจ) 
4. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ   โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน   (ติดภารกิจ) 
5. นางสาววชรสร เพงพิศ   โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน   (ติดภารกิจ) 
6. นายดํารงค บัญญัติศิล   Mahidol - Oxford    (ติดภารกิจ) 
7. นายธีระวัฒน แซซือ   Mahidol Vivax Research Unit   (ติดภารกิจ)  
8. นายธีรวิทย ผานภูวงษ   ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย   (ติดภารกิจ) 
9. นายวัลลภ ภักด ี    ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ   (ติดภารกิจ) 
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10. นางสาวทิพรัตน เท่ียงตรงจิตต  ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน  (ติดภารกิจ)  
11. นางวัลยารัตน นาโคศิริ   ภาควิชาโภชนศาสตรและวิทยาศาสตรอาหาร (ติดภารกิจ) 
12. นายพสิณ ชรัตน         หนวยบริหารทรัพยสินและกฎหมาย               (ติดภารกิจ) 
13. นายสัจจักรพัฒน พันธุเจริญ  สํานักงานบริการการวิจัย    (ติดภารกิจ) 
14. นายเกียรติชัย เสกวงษา   งานพัสดุ               (ติดภารกิจ) 
15. นางสาวบัวรัน นิละภา   งานทรัพยากรบุคคล    (ติดภารกิจ)           
16. นางศิวพร ผานภูวงษ        งานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม       (ติดภารกิจ)      
17. นายสุปน นาสิงขัน   งานกายภาพและสิ่งแวดลอม   (ติดภารกิจ) 
18. นายบุญสม นาคถนอม   งานกายภาพและสิ่งแวดลอม   (ติดภารกิจ)                    
19. นายพานุมาศ ทุนฤทธิสา   งานกายภาพและสิ่งแวดลอม   (ติดภารกิจ) 
20. นางสาวธนัชชนันท วรจักรวาณิชกุล          งานกายภาพและสิ่งแวดลอม    (ติดภารกิจ) 
ผูเขารวมประชุม 
1.นายนรินทร ทิพยพรชัย   ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลย ี

  เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ เปนประธานกลาวเปดประชุมโดยมีวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรือ่งแจงจากประธาน 
 1.1.1 โครงการที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ 

 ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ขอมอบหมายใหนายเสวก ชมม่ิง เปนผูนําเสนอแทน 

 นายเสวก ชมม่ิง ไดแจงตอท่ีประชุมวา โครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณมีท้ังหมด 10 โครงการ เปนจํานวนเงิน

ท้ังสิ้น 1,012,000 บาท และเนื่องจากระยะเวลาไดลวงเลยมา 2 ไตรมาสแลว จึงไดรับการอนุมัติงบประมาณการดําเนินโครงการ

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 512,000 บาท (หาแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน)  

: ท่ีประชุมรับทราบ 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ  

1.2.1 สถิติพลังงานของคณะเวชศาสตรเขตรอน 

นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ไดแจงตอท่ีประชุมวา งานกายภาพและสิ่งแวดลอม ขอรายงานผลการใชพลังงานของคณะ

เวชศาสตรเขตรอน ดังนี้ 

- คาการใชไฟฟา เดือนกรกฎาคม 2561 ปงบประมาณ 2561 เม่ือเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ปงบประมาณ 2561 

ภาพรวมการใชไฟฟา ลดลง รอยละ 0.48 

- คาการใชไฟฟา เดือนกรกฎาคม  ปงบประมาณ 2561 เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม ปงบประมาณ 2560 ภาพรวมลดลง 

รอยละ 0.96  

: ท่ีประชุมรับทราบ 

1.2.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร 

นายเสวก ชมม่ิง ไดแจงตอท่ีประชุมวา โครงการยุทธศาสตรของปงบประมาณ 2561 คณะกรรมการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอมไดดําเนินการจัดงานวันสิ่งแวดลอมโลก และการปลูกปาชายเลนเปนท่ีเรียบรอยแลว 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.2.3 สรุปผลการดําเนินงานวันสิ่งแวดลอมโลก 

นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ไดแจงตอท่ีประชุมวา การจัดงานวันสิ่งแวดลอมโลก เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2561  มีคาใชจายท้ังสิ้น 

ดังนี้ 

ลาํดับ รายการ งบประมาณที่ขออนุมตั ิ ใชไป 

1 ปายตางๆ สือ่ประชาสมัพนัธอื่นๆ 5,500.00     5,092.04  

2 คาตอบแทนแขกรบัเชญิ 3,000.00     3,000.00  

3 คาตอบแทนนักแสดง 2,000.00     2,000.00  

4 

รางวลัการประกวด จาํนวน 2 รางวลั 7,000.00     7,000.00  

-รางวัลท่ี 1 สิ่งประดิษฐ 2,000.00 

-รางวัลท่ี 2 สิ่งประดิษฐ 1,000.00 

-รางวัลท่ี 3 สิ่งประดิษฐ   500.00 

-รางวัลท่ี 1 ชุดแตงกาย 2,000.00 

-รางวัลท่ี 2 ชุดแตงกาย 1,000.00 

-รางวัลท่ี 3 ชุดแตงกาย         500.00  

5 คาวสัดบุรโิภคน้ําดืม่ 5,000.00 2,780.00 

6 

คาอาหารคณะกรรมการ/เจาหนาทีเ่ตรียมงาน      
(ตามทีจ่ายจรงิตามประกาศ) 

 
10,000.00 8723.25 

-คาน้ําดื่มผูรวมงาน 15/06/2561 1,000.00 

-คาอาหารคณะกรรมการ 15/06/2561 6,000.00 
-คาอาหารผูจัดเตรียมงาน 14/06/2561 และ 
16/06/2561 1,723.25 

7 กิจกรรมเพนทขวด 11,000.00 10,968.00 

8 

คาของทีร่ะลกึ 5,000.00 4,800.00 

-ผักสวนครัว 2,800.00 

-TM LIGHT OUT 2,000.00 

9 คาอปุกรณทําสบู และน้าํยาลางจาน 2,000.00 1,692.00 

10 คาวสัดโุครงการ DIY 1,000.00 1,000.00 

11 คาเสื้อคณะกรรมการ 1,500.00 1,500.00 

รวมคาใชจายทั้งสิน้              53,000.00    48,555.29  
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- แบบสาํรวจความพงึพอใจการจัดงานวนัสิ่งแวดลอมโลก โดยมผีูตอบแบบสอบถาม จาํนวน 149 ราย 

        สังกัดกลุมงานท่ีเขารวม : 

   กลุมบุคลากรสายวิชาการ (บ.ส.ว.)    รอยละ  5.4 

   กลุมบุคลากรสายสนับสนุนภาควชิา (บ.ส.ภ.)  รอยละ  25.5 

   กลุมบุคลากรสายสนับสนุนสํานักงาน (บ.ส.ส.)  รอยละ 24.2 

   กลุมบุคลากรสายสนบัสนุนโรงพยาบาล (บ.ส.ร.)  รอยละ 22.1 

   อ่ืนๆ       รอยละ 22.8 

 เพศ : 

   ชาย       รอยละ 18.1 

   หญิง       รอยละ 81.9 

 การประชาสัมพันธกิจกรรม : 

   มากท่ีสุด      รอยละ 37.6 

   มาก       รอยละ 40.9  

   ปานกลาง      รอยละ 15.4 

   นอย       รอยละ   5.4 

   นอยท่ีสุด      รอยละ   0.7 

 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

   มากท่ีสุด      รอยละ 30.9 

   มาก       รอยละ 46.3 

   ปานกลาง      รอยละ 18.1 

   นอย       รอยละ 3.4  

   นอยท่ีสุด      รอยละ 1.3 

 รูปแบบการจัดกิจกรรม : 

   มากท่ีสุด      รอยละ 35.6 

   มาก       รอยละ   51 

   ปานกลาง      รอยละ 12.1 

   นอย       รอยละ  1.3 

   นอยท่ีสุด      รอยละ    0 

 การมีสวนรวมของผูเขารวมกิจกรรม : 

   มากท่ีสุด      รอยละ 40.9 

   มาก       รอยละ 43.6 

   ปานกลาง      รอยละ 12.1 

   นอย       รอยละ  3.4 
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   นอยท่ีสุด      รอยละ    0 

 ความพึงพอใจภาพรวมของกิจกรรมวันนี้ : 

   มากท่ีสุด      รอยละ   57 

   มาก       รอยละ 36.9 

   ปานกลาง      รอยละ     4 

   นอย       รอยละ   1.3 

   นอยท่ีสุด      รอยละ   0.7 

 ทานชื่นชอบกิจกรรมใดภายในงานมากท่ีสุด : 

   กิจกรรม Eco bricks     รอยละ 34.2 

   กิจกรรม TROPMED Eco Design Awards   รอยละ 11.4 

   ตลาดนัดสีเขียว      รอยละ 48.3 

   กิจกรรม TM Light Out     รอยละ     6 

 ขอเสนอแนะ : 

  - กิจกรรม Eco ดีมากทุกคนมีสวนรวม รวมแรงรวมใจกันดีมาก 

  - อยากใหจัดกิจกรรมทุกป 

  - กิจกรรมดีมากๆ ขอใหมีกิจกรรมอยางนอยปละ ๒ ครั้งขอบคุณคณะกรรมการพลังงานท่ีทุมเทเสียสละ 

  และมีจิตอาสาใหกับคณะฯ 

 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายงานการประชมุ) 

 - กิจกรรม Eco bricks  

 นายพงษรุจน  รัฐประเสริฐ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ผูเขารวมสงผลงานจํานวน 162 ราย เปนจํานวน 172 ขวด มีน้ําหนัก

ท้ังสิ้น 67.95 กิโลกรัม หรือหารเฉลี่ยไดน้ําหนักประมาณ 400 กรัม/ขวด หากจะใหเปนโครงการท่ีดําเนินการตอเนื่องขอเสนอให

นําสวนหนึ่งไปจัดทําฝายชะลอน้ํา หรือนํามาทํากิจกรรมอ่ืนๆ อันกอใหเกิดประโยชนแกคณะเวชศาสตรเขตรอนตอไป  

 - SAVE Energy AWARD 2018  

 นายสมพล ศรีจันทรา ไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ี ไดมีการประชาสัมพันธโครงการไปในวันท่ี 15 มิถุนายน 2561 โดยมี

ความประสงคใหหนวยงานเขารวมการแขงขันประหยัดพลังงานไฟฟาใหลดลงรอยละ 10 เชน นําคาไฟฟาเดือนมิถุนายนมา

เปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม และนําเดือนกรกฎาคมมาเทียบกับเดือนสิงหาคม จากนั้นจะเปรียบเทียบกับเดือนตอๆไป ท้ังนี้ 

โครงการดังกลาวไดเริ่มตนจัดเก็บสถิติตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2561 และสิ้นสุดท่ีเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยในเดือนธันวาคม 

2561 จะสรุปคะแนนและมีพิธีมอบรางวัล พรอมปายติดประกาศจากคณบดีในงานจัดเลี้ยงสังสรรคปใหมของคณะ

เวชศาสตรเขตรอน 

 : ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่2 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ที ่7/2561   

   รับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 การจัดทาํคารบอนฟตุพริน้ทองคกร 

         นายเสวก ชมม่ิง แจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ี รองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 

พรอมทีมงานจากกองกายภาพและสิ่งแวดลอมไดมาเดินสํารวจพ้ืนท่ีของคณะเวชศาสตรเขตรอน เพ่ือจัดทําโครงการประเมิน

คารบอนฟุตพริ้นทองคกรของคณะเวชศาสตรเขตรอน และไดเลือกอาคารราชนครินทรใหเปนอาคารสําหรับการจัดทํารายงาน

คารบอนฟุตพริ้นทองคกร ซ่ึงจะถูกตรวจสอบโดย Auditor จากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หากผาน

การตรวจสอบจะไดรับเครื่องหมายคารบอนฟุตพริ้นทองคกร 

 ท้ังนี้ ในการจัดทํารายงานคารบอนฟุตพริ้นทมีความจําเปนตองใชขอมูลหลากหลายดานของปปฏิทิน 2560 ( 1 มกราคม 

2560 – 31 ธันวาคม 2560 ) เชน LPG ใชงานในหองปฏิบัติการ, น้ํามันรถยนตแตละประเภท, จํานวนบุคลากร, ปริมาณน้ําเสีย, 

สารทําความเย็น, ปุย, สารดับเพลิง, การใชไฟฟา เปนตน นอกจากนี้ ตองมีเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทํารายงานดวย ซ่ึงใน

การขอขอมูลจากหนวยงานตางๆ พบวา บางขอมูลมีเอกสารแนบไมครบ บางขอมูลไมมีเอกสารแนบ จึงสงผลใหการจัดทํารายงาน

ดังกลาวเกิดความไมคลองตัว 

 : ท่ีประชุมรับทราบ 

3.2 โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณในโรงพยาบาลรัฐ (Matching Fund) 
 นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ตัวแทนคณะกรรมการฯ แจงตอท่ีประชุมวา ตามท่ี โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนไดมีบันทึก
ขอความตอบกลับไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสนับสนุน
การลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณในโรงพยาบาลรัฐเปนท่ีเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูในข้ันตอนท่ีคณะเวชศาสตรเขตรอนตองไป
ดําเนินการเปดบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยมีการลงนามรวมกัน 3 คน  
 รองศาสตราจารย ดร.นพดล ตั้งภักดี ไดแจงตอท่ีประชุมวา ขอใหงานกายภาพและสิ่งแวดลอมจัดทําแผนการดําเนินงาน
เพ่ือแจงใหหนวยงานภายในโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอนรับทราบตอไป 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
3.3 โครงการปลกูใจดวยจิต ปลูกชีวิตดวยปาชายเลน 
 นายเสวก ชมม่ิง ไดแจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมไดมีกําหนดจัดโครงการปลูกใจดวย
จิต ปลูกชีวิตดวยปาชายเลน ณ ศูนยศึกษาธรรมชาติและอนุรักษปาชายเลนเพ่ือการทองเท่ียว จังหวัดชลบุรี ในวันเสารท่ี 4 
กรกฎาคม 2561 โดยมีผูเขารวมกิจกรรมท้ังสิ้น จํานวน 96 ราย และมีผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการดังกลาว 
จํานวน 69 คน  

เพศ :  

  ชาย       รอยละ 23.2 

  หญิง      รอยละ 76.8 

อายุ :  

  20-29 ป      รอยละ 17.4 

  30-39 ป     รอยละ 18.8 

  40-49 ป     รอยละ 24.6 

  50-60 ป     รอยละ 39.1 
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สังกัด : 

  สํานักงานคณบดี     รอยละ 31.9 

  สํานักงานอ่ืนๆ     รอยละ  4.3 

  ภาควิชา      รอยละ 23.2 

  โรงพยาบาล     รอยละ 40.6 

ทานทราบขาวสารกิจกรรมจากแหลงใด : 

  หนังสือเวียนทางระบบ Musis   รอยละ 14.5 

  ปายประชาสัมพันธ    รอยละ 33.3 

  Line@คณะเวชศาสตรเขตรอน   รอยละ 31.9 

  อ่ืนๆ      รอยละ 20.3 

ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม : 

  มากท่ีสุด     รอยละ 58 

  มาก      รอยละ 26.1 

  ปานกลาง     รอยละ 11.6 

  นอย      รอยละ  2.9 

  นอยท่ีสุด     รอยละ  1.4 

ความเหมาะสมของสถานท่ี : 

  มากท่ีสุด     รอยละ 63.8 

  มาก      รอยละ 27.5 

  ปานกลาง     รอยละ  8.7 

  นอย      รอยละ   0 

  นอยท่ีสุด     รอยละ   0 

ความเหมาะสมของยานพาหนะ : 

  มากท่ีสุด     รอยละ 68.1 

  มาก      รอยละ 23.2 

  ปานกลาง     รอยละ  5.8 

  นอย      รอยละ  1.4 

  นอยท่ีสุด     รอยละ  1.4 

อาหารและเครื่องดื่ม : 

  มากท่ีสุด     รอยละ 63.8 

  มาก      รอยละ 24.6 

  ปานกลาง     รอยละ  8.7 

  นอย      รอยละ  2.9 
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  นอยท่ีสุด     รอยละ    0 

ประโยชนท่ีทานไดรับจากกิจกรรมครั้งนี้ : 

  มากท่ีสุด     รอยละ 69.6 

  มาก      รอยละ 26.1 

  ปานกลาง     รอยละ   4.3 

  นอย      รอยละ     0 

  นอยท่ีสุด     รอยละ     0 

ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม : 

  มากท่ีสุด     รอยละ 68.1 

  มาก      รอยละ 26.1 

  ปานกลาง     รอยละ   5.8 

  นอย      รอยละ     0 

  นอยท่ีสุด     รอยละ    0 

หากจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกทานสนใจเขารวมหรือไม : 

  เขารวม      รอยละ 88.4 

  ไมเขารวม     รอยละ  2.9 

  ไมแนใจ      รอยละ  8.7 

ขอเสนอแนะ : 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบรายงานการประชุม) 

มติท่ีประชุม : เห็นสมควรใหมีการจัดกิจกรรมเชนนี้ข้ึนอีก ปละ 2 ครั้ง  
3.4 โครงการเขตรอนหมายมุง ลดใชถุงพลาสติก  
 ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ไดแจงตอท่ีประชุมวา โครงการเขตรอนหมายมุง ลดใชถุงพลาสติกยังดําเนินการอยูหรือไม 
 นายเสวก ชมม่ิง ไดแจงตอท่ีประชุมวา ปจจุบันยังมีโครงการเขตรอนหมายมุง ลดใชถุงพลาสติกอยู แตเปนไปดวยความไม
คลองตัวเนื่องดวยมีการจัดตลาดนัด และรอบดานคณะเวชศาสตรเขตรอนมีรานคา 7-ELEVEN 

: ท่ีประชุมรับทราบ 

3.5 โครงการพักเที่ยงปดไฟ ประหยัดใหเขตรอน  
 ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ไดแจงตอท่ีประชุมวา เปนโครงการท่ีใชระยะเวลาดําเนินการนานพอสมควร และสงผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานของบางหนวยงาน สําหรับในปงบประมาณหนาขอใหมีการรณรงคดังเชนปท่ีผานมา 

: ท่ีประชุมรับทราบ 

3.6 โครงการทิ้งขยะใหถูกถัง รวมพลังแยกขยะ  
 นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ไดแจงตอท่ีประชุมวา การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือเพ่ิมจํานวนการติดตั้งถังขยะบริเวณ ชั้น 1 
อาคารศรชัย หลูอารียสุวรรณ และบริเวณ ชั้น 8 โรงเรียนผูชวยพยาบาลไดรับอนุมัติงบประมาณเปนท่ีเรียบรอยแลว สวนการ
ดําเนินงานใหงานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรมผลิตปาย 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
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3.7 การกรอกขอมลูน้ําหนกัขยะออนไลน (-ไมม-ี) 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 เรื่องเสนอจากคณะกรรมการฯ  

 4.1.1 Mahidol Energy Awards 2018 

 นายสมศักด์ิ เลาะพ่ึง ไดแจงตอท่ีประชุมวา กองกายภาพและสิ่งแวดลอม ม.มหิดลไดสงบันทึกขอความเรียนเชิญใหเขา

รวมประกวดโครงการ Mahidol Energy Awards 2018 โดยสวนงานท่ีเขารวมประกวดในโครงการท่ีมีผลคะแนนผานเกณฑรอย

ละ 75 ข้ึนไป จะไดรับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการและผลงานจะไดรับรางวัลมูลคารวมกวา 50,000 บาท 

 มติท่ีประชุม : ยังไมสมควรเขารวมประกวดดังกลาว 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

5.1 การประชุมในปงบประมาณ 2562 

 นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ไดแจงตอท่ีประชุมวา สําหรับการประชุมคณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในเดือน

กันยายน 2561 ของดประชุมโดยจะประชุมอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2561 ปงบประมาณ 2562 ท้ังนี้ ขอใหกรรมการเตรียมวาระ

การประชุมเก่ียวกับกิจกรรมหรือโครงการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ 2562 แลวมานําเสนอในครั้งตอไป 

 : ท่ีประชุมรับทราบ 

5.2 การแตงตัง้คณะกรรมการอนรุักษพลงังานและสิง่แวดลอม (เพิม่เติม) 

 ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ไดแจงตอท่ีประชุมวา การแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (เพ่ิมเติม) ใน

ปงบประมาณ 2562 ใหดําเนินการจัดทําบันทึกขอความเสนอตอคณบดีเพ่ือลงนามแตงตั้ง นายนรินทร ทิพยพรชัย ภาควิชา       

จุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยีเขาเปนคณะกรรมการตอไปดวย 

: ท่ีประชุมรับทราบ 

5.3 สถานศกึษาปลอดภยั และสขุภาพอนามยัด ีประจาํป 2561 

 นายเสวก ชมม่ิง ไดแจงตอท่ีประชุมวา การเขารวมประกวดสถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจําป 2561 

ของคณะเวชศาสตร เขตรอน นั้น ทางศูนยบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดแจงผลการประกวดดังกลาว ซ่ึงคณะฯ ไดรับโลรางวัลดีเดน ปท่ี 1 และเขารับมอบรางวัลในวันท่ี 26 

กันยายน 2561 ยังกระทรวงพลังงาน 

: ท่ีประชุมรับทราบ 

5.4 การศึกษาดูงาน  

ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ในวันท่ี 6-8 กันยายน 2561 IMPACT Arena เมืองทองธานี ไดมีการจัดงาน 

ASEAN ENERGY WEEK 2018 เปนงานแสดงดานเครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีเก่ียวกับอุตสาหกรรมพลังงานครบวงจร หาก

คณะกรรมการทานใดมีความสนใจไปศึกษาดูงานดังกลาว ขอใหแจงรายชื่อเขาไลนกลุมเพ่ือจะไดทําบันทึกขอความขออนุมัติไป

ราชการตอไป 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
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5.5 โครงการจติอาสา เราทาํความดีดวยหวัใจ 

 ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ศูนยอํานวยการใหญโครงการจิตอาสาพระราชทานแนวพระราชดําริไดเปดรับ

สมัครประชาชนจิตอาสาเพ่ิมเติม ไดขยายระยะเวลาการเปดรับสมัครประชาชนจิตอาสา ออกไปจนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 

เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคาร 606 สํานักพระราชวัง สนามเสือปา จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการท่ีสนใจใหไปสมัครโครงการ

ดังกลาว 

: ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 
 
                   (นางสาวธนัชชนันท วรจักรวาณิชกุล)     (นายเสวก ชมม่ิง) 

                   ผูบันทึกและพิมพรายงานการประชุม          ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 


